

คำถาม-คำตอบ
กำหนดการสัมมนาเผยแพร่ความรู้
เรื่อง “กฎระเบียบ WTO และการเปิดตลาดสินค้าเกษตรภายใต้ WTO และ FTA ของไทย”
วันที่ 8 กรกฎาคม 2562
ณ ห้องแมจิก 2 โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

คำถาม: มาตรการปกป้องพิเศษ (Special Safeguard: SSG) ภายใต้ WTO

มาตรการปกป้องพิเศษ (Special Safeguard: SSG) ของความตกลงด้านเกษตร (Agreement on Agriculture: AoA) ภายใต้องค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) เพื่อให้สิทธิแก่ประเทศสมาชิกใช้มาตรการปกป้องโดยการขึ้นภาษีกับรายการสินค้าเกษตรบางรายการที่สงวนสิทธิไว้ ซึ่งไทยสงวนสิทธิไว้สำหรับสินค้าเกษตรที่เป็นสินค้าที่มีโควตาภาษี (Tariff Rate Quota: TRQ) จำนวน 23 รายการ โดยไม่ต้องพิสูจน์ความเสียหายจากการทะลักเข้ามาของสินค้า ทั้งกรณีที่จะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงหรือการคุกคามให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง มีหลักเกณฑ์โดยสรุปคือ การกำหนดปริมาณนำเข้า ณ ระดับที่สามารถใช้มาตรการปกป้องพิเศษได้ โดยจะขึ้นภาษีได้อีก 1/3 ของอัตราภาษีนอกโควตา

คำถาม: ขอบข่ายของโครงการทำงานของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ (กองทุน FTA)

กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนเงินทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า ในการปรับโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร ปฏิรูปผลผลิตทางการเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาคุณภาพ ตลอดจนการแปรรูป การสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตรและอาหาร และช่วยเหลือให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนจากการผลิตสินค้าที่ไม่มีศักยภาพสู่สินค้าที่มีศักยภาพ รวมทั้งประกอบอาชีพอื่นด้วย โดยมีกรอบและเงื่อนไขการสนับสนุนเงิน 2 รูปแบบ คือ

1. เงินช่วยเหลือ ให้เฉพาะกรณีหรือค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนด
2. เงินหมุนเวียน หรือเงินยืม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนด

กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) มีการบริหารงานในรูปแบบของคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย กำกับดูแลการบริหารจัดการ อนุมัติแผนการดำเนินงาน ประจำปี และติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ

การขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุน

1. เจ้าของโครงการใดประสงค์จะขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ เพื่อดำเนินโครงการเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร ให้เสนอโครงการมาที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
2. การเสนอขอใช้เงินกองทุนของโครงการ งาน หรือกิจกรรม ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน และให้ดำเนินการเสนอตามเงื่อนไขที่กำหนด
3. ผู้บริหารกองทุนฯ เป็นผู้รวบรวมข้อมูลและเอกสารหลักฐานต่างๆ ของเจ้าของโครงการ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุน และมีหน้าที่วิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการ โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนด

คำถาม: Cryptocurrency มีผลต่อการค้าระหว่างประเทศอย่างไร?

Cryptocurrency คือ เงินสกุลใหม่ที่เป็นสกุลดิจิทัลของกลุ่มเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้การเข้ารหัส (Blockchain) ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการซื้อขายสินค้าและบริการ อีกทั้งแลกเปลี่ยนกันผ่านเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ โดยมีคุณลักษณะที่แตกต่างจาก e-money คือ การที่ไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งเป็นตัวกลางผูกขาดในการกำหนดวิธีการใช้ ไม่มีสถาบันการเงินใดสามารถควบคุมการทำธุรกรรมได้เพียงผู้เดียว แต่ให้เป็นของผู้เข้าร่วมระบบทุกคน แต่ยังไม่สามารถทำหน้าที่ของเงินได้ครบ เพราะยังไม่เป็นสื่อกลางในการชำระเงินและไม่ถูกใช้เป็นหน่วยการกำหนดราคาสินค้าของ รวมถึงมูลค่ายังผันผวน โดยบิทคอยน์เป็นสกุลเงินดิจิทัลแรกๆ และยังคงตามมาด้วยสกุลเงินอื่นๆ อีกมากมาย

การใช้ Cryptocurrency มีศักยภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการชำระเงิน แต่การจะนำระบบนี้มาใช้งานจริงต้องใช้เวลาทดสอบขีดความสามารถและศึกษาผลกระทบเพิ่มเติม โดยในไทยธุรกรรมชำระเงินยังมีจำกัด และยังเป็นเรื่องไกลตัวตราบดีที่ยังไม่สร้างความเสี่ยงต่อเสถียรภาพของระบบการเงิน รวมถึงคนไทยยังมั่นใจในการใช้สกุลเงินบาทและความมั่นคงในระบบการชำระเงินของประเทศอยู่
